

## บทคัดย่อ

### วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โรงงานผลิตเครื่องประดับแท้ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา บริษัท บริลเลียนท์ เจมส์ แอนด์ จิวเวอรี จำกัด
ผู้จัดทำ	: นายสุรเชษฐ์ โฆษะวิวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์วุฒิพงษ์ ถั่วตระกูล
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: ตุลาคม 2547
จำนวนหน้า	: 193 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ของโครงการ โรงงานผลิตเครื่องประดับแท้ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา บริษัท บริลเลียนท์ เจมส์ แอนด์ จิวเวอรี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ของโครงการเพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน โดยมุ่งพิจารณาปัจจัยทาง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านกติกการค้าโลก ด้านการตลาด ด้านการจัดการและทรัพยากรบุคคล ด้านการผลิต ด้านการบัญชี และการเงิน โดยการรวบรวมข้อมูลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทำเครื่องประดับ เอกสาร และวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายเพื่อให้สามารถผลิตเครื่องประดับที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ รูปแบบที่แปลกใหม่และทันสมัย ได้มาตรฐานในการส่งออก เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในและต่างประเทศและสามารถรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค อีกทั้งทางโครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการส่งออกอยู่ใน 10 อันดับแรกของสินค้าส่งออกไทย เป็นก่อให้เกิดการสร้างงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็น ศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ด้านเทคโนโลยี สื่อสาร

จากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของเศรษฐกิจไทยโดยรวม พบว่า มีการปรับตัวที่ดีขึ้น ตั้งแต่ภาวะการลงทุน การผลิต และการบริโภคภายในประเทศที่ดีขึ้น จะส่งผลต่อการจ้างงาน ประชากรมีรายได้ มีอำนาจการซื้อที่เพิ่มขึ้น สามารถส่งออกสินค้าได้มาก มีรายได้เข้ามาในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศดีขึ้นตามลำดับ ด้านการตลาด ในปีที่ 1 – 3 จะเน้นผู้บริโภคภายในประเทศ และในปีที่ 4 เป็นต้นไป จะส่งออกตลาดต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมาย เป็นชาย-หญิง วัยรุ่นถึงวัยทำงาน นิยมแต่งกายตามแฟชั่น ชอบออกงานสังคม ผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ส่วนใหญ่จัดจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการออกงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ทางโครงการมีการจัดองค์การตามหน้าที่และลักษณะการทำงานตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย

โครงการโรงงานผลิตเครื่องประดับแท้ เป็นโครงการที่ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบของบริษัทจำกัด ทุนจดทะเบียน 17,555,500 บาท โดยระดมทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 10,755,550 บาท และเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) 6,800,000 บาท อายุโครงการ 5 ปี โดยกำหนดส่วนลด 10% รายได้ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ที่ 50,730,000 – 91,314,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 1.81 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 29,564,343.84 บาท และผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 57.04 % ปัจจัยที่ส่งผลให้ทางโครงการประสบความสำเร็จ คือ คุณภาพของสินค้า ความซื่อสัตย์กับลูกค้า และความตรงต่อเวลา

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โรงงานผลิตเครื่องประดับแท้ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา บริษัท บริลเลียนท์ เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด คือ จากการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่มีแนวโน้มที่ดี จึงความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง มีการคืนทุนได้เร็ว มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และมีผลตอบแทนภายในโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้